



Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu trong buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: N.Q.H

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:

NĂM 2020 TĂNG TỐC MẠNH MẼ ĐỂ VỀ ĐÍCH (*)



BÍ THƯ TỈNH ỦY BẠC LIÊU - NGUYỄN QUANG DƯƠNG. Ảnh: P.T.C

PV: Thưa đồng chí! Được biết năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo nhịp nhàng với tinh thần "chạy nước rút" để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2015 - 2020). Xin đồng chí đánh giá những kết quả quan trọng nổi bật trong năm qua của tỉnh ta?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Năm 2019 được xác định là năm "nước rút" thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, nên ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ trong năm, với phương châm hành động: "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả", triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "nghị quyết, chủ trương đến đâu, triển khai thực hiện ngay đến đó", "nói đi đôi với làm", "làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm", "đeo bám công việc", làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết thời giờ". Qua một năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tình hình mọi mặt của tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Toàn bộ 20/20 chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm 2019 đều đạt và vượt, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt, góp phần rất quan trọng hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Kết quả nổi bật là:

Kinh tế có bước phát triển khá tốt. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt **10,61%**, là năm đầu tiên đạt tăng trưởng 2 con số; GRDP bình quân đầu người đạt hơn **51 triệu đồng** (tăng 61% so với đầu nhiệm kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 27% so với năm 2018; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 705,8 triệu USD, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị tăng thêm của các ngành, lĩnh vực đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; hoạt động du lịch phát triển khá mạnh. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; các dự án động lực tiếp tục được triển khai, đạt kết quả quan trọng. Năm 2019, đã khởi công 2 dự án điện gió mới (Hòa Bình 1 và Đông Hải 1) và một số dự án khác. Đặc biệt, với sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay dự án Nhà máy điện khí LNG sau gần 2 năm triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Trung tâm Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), với tổng quy mô công suất nhà máy là 3.200 MW, tổng mức đầu tư gần 4,3 tỷ USD (khoảng 91.000 tỷ đồng). Đây sẽ là dự án FDI lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tính đến thời điểm hiện tại và sau khi triển khai sẽ tăng thu ngân sách rất lớn cho tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đã có chủ trương và tích cực triển khai nhiều dự án khu đô thị mới, khu dân cư cao cấp, trung tâm thương mại; các dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và

giải trí cao cấp; dự án giáo dục chất lượng cao... Dự án Nhà máy điện khí LNG và các dự án được triển khai chắc chắn sẽ làm thay đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục - đào tạo khá tốt, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, là năm thứ ba liên tiếp Bạc Liêu có tỷ lệ thí sinh đầu tốt nghiệp THPT nằm trong top 10 cả nước. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được nâng lên, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 đạt 87% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 70%); y tế chất lượng cao đang từng bước hình thành, đặc biệt đã vận hành Trung tâm can thiệp tim mạch chất lượng cao do tư nhân đầu tư, đảm bảo nguyên tắc "giữ vàng" trong cứu chữa bệnh nhân tim mạch. Công tác đến ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai tích cực và đạt kết quả quan trọng, vượt cao so với chỉ tiêu kế hoạch; đến nay toàn tỉnh có 3/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu XDNTM, có 36/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 23,5% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, cách làm bài bản, có chiều sâu và đạt kết quả vượt bậc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn

LTS: Kết thúc năm 2019, toàn Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu hân hoan đón nhận thông tin về những thành tựu vượt bậc của một năm không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng. Trong khí thế, niềm vui đầu xuân mới, người đứng đầu Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có cuộc trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu Xuân Canh Tý 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

đa chiều toàn tỉnh giảm còn 1,38% (đầu nhiệm kỳ là 15,5%); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Công tác cải cách hành chính và công tác nội chính được đẩy mạnh; lề lối, tác phong có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt. Công tác tiếp và giải quyết các kiến nghị của nhân dân được quan tâm đặc biệt, từ đó giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài từ nhiều năm (trong năm 2018 và 2019, đã giải quyết dứt điểm 34 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trên địa bàn tỉnh; trong đó, UBND tỉnh đã thông báo chấm dứt giải quyết 28 vụ việc, có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương 6 vụ việc). Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các hoạt động đối ngoại mang lại kết quả thiết thực, tỉnh đã tổ chức thành công các sự kiện của quốc gia và khu vực như Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động Vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Hội nghị các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phụ nữ; Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 đối với Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ 7; Hội nghị tổng kết 10 năm XDNTM vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL; chuỗi sự kiện quảng bá Tôm Bạc Liêu tại Quảng Ninh; Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019; Hội nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ II. Đặc biệt, năm nay cũng là năm tỉnh được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội quan tâm, về thăm và làm việc, kiểm tra các mặt công tác... Đây là những cơ hội tốt giúp chúng ta nhìn nhận lại mình để trưởng thành hơn, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của hệ thống chính trị trong tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành bạn đến thăm, làm việc với tỉnh, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tiếp cận nghiên cứu, hợp tác đầu tư, đã góp phần tăng cường sự gắn kết, hợp tác, phối hợp giữa Bạc Liêu với các bộ, ngành, tỉnh, thành trong cả nước, tăng cơ hội thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện chủ động, theo hướng nghị quyết ra đến đâu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến đó. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng hàng năm để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tích cực thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thông qua đó tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Xây dựng đoàn kết nội bộ, ý thức kỷ luật chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; tâm huyết với công việc; chủ động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh. Thực hiện tốt khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở; qua sơ kết hơn một năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân thức và hành động của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở; tác phong, lề lối làm việc có đổi mới; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trên một số lĩnh vực được chấn chỉnh, những vụ việc nổi cộm, bức xúc được quan tâm giải quyết. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức trang trọng, có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, xử lý nghiêm minh các cán bộ, đảng viên có vi phạm, được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp trong tỉnh.

Có thể khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội cao trong toàn tỉnh; là động lực rất quan trọng và tạo sinh khí mới để Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra.

PV: Thưa đồng chí Với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm và đột phá gì để hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra: Từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của Bạc Liêu; đưa Bạc Liêu vào top phát triển khá của khu vực ĐBSCL?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định năm 2020 phải "tăng tốc" mạnh mẽ để về đích, tiếp tục thực hiện phương châm hành động: "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả", phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tỉnh ủy đã xác định 20 chỉ tiêu cụ thể và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện phát triển KT-XH trong năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh và các cấp, các ngành sẽ xây dựng các kế hoạch, kịch bản

để phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,0%; toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu XDNTM, hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, hoàn thành sửa chữa nâng cấp đường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, phải tạo cho được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau: (1) Phát triển kinh tế theo 5 trụ cột Tỉnh ủy đã xác định. Tiếp tục rà soát các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, lựa chọn thứ tự ưu tiên cần tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, phát triển bền vững gắn với XDNTM; tăng cường liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo để phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện khí. Đẩy mạnh phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh để trở thành trung tâm du lịch của vùng. Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao. Chú trọng phát triển kinh tế biển, đánh bắt xa bờ, kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (2) Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã có chủ trương đầu tư; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng. Triển khai nhanh Dự án Nhà máy điện khí LNG theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo đột phá để tăng tốc phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu đột phá để triển khai nhanh các dự án thu hút đầu tư đã đủ điều kiện theo quy định; kiên quyết xử lý đối với các dự án đã có chủ trương hoặc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, nhất là thị trường xuất khẩu. (3) UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát các cơ chế,

chính sách của tỉnh nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện bước chuyển đổi mạnh mẽ về KT-XH, khai thác hiệu quả quyền sử dụng đất để thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư có công nghệ cao, quản trị hiện đại và bảo vệ sinh thái, không ô nhiễm, có tác động lan tỏa cao, thu hút doanh nghiệp cùng ngành nghề phát triển; khuyến khích nhân dân tham gia phát triển hạ tầng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; khơi thông các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH. (4) Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường các biện pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm cho lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đầu hoạt động khoa học - công nghệ bám sát yêu cầu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. (5) Tổ chức các Hội nghị chuyên đề đối với những vấn đề khó khăn, phức tạp và lĩnh vực trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, như Hội nghị ban giải pháp thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; về nông nghiệp công nghệ cao; về giải pháp XDNTM để quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu XDNTM trên địa bàn tỉnh năm 2020, về sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; về công tác giảm nghèo bền vững... qua đó đề ra giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. (6) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, các tệ nạn xã hội. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc nhạy cảm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. (xem tiếp trang 65)

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương chỉ đạo công tác chống hạn mặn trong chuyến đi khảo sát thực tế tại huyện Hồng Dân tháng 12/2019. Ảnh: M.Đ



ĐỒNG CHÍ...

(tiếp theo trang 8+9)

Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của công dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương, tập trung giải quyết triệt để ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, không để ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự. (7) Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Triển khai quyết liệt hơn, hiệu quả hơn khâu đột phá về công tác cán bộ và nâng cao kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục thực hiện nghiêm và toàn diện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp; cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành phải gắn nhân dân, sát cơ sở, nêu gương tốt hơn, phục vụ tốt hơn. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận nhằm tạo sự thống nhất nhân thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phòng, chống tham

nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, giải quyết tốt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. (8) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. (9) Tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

PV: Trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin đồng chí cho biết những kết quả quan trọng bước đầu trong công tác này?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 về "đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt nghiêm túc, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và các tài liệu, văn bản có liên quan theo quy định. Đến nay, cấp tỉnh và các cấp ủy cấp huyện đều đã xây dựng và hoàn thành dự thảo văn kiện; các cấp ủy đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ... để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo tích cực; đã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hiện trạng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; có kế hoạch điều

đồng, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự đại hội. Nhìn chung, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" được Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh triển khai kịp thời, nghiêm túc. Việc thực hiện các nội dung đều bảo đảm đúng tiến độ. Cán bộ, đảng viên rất phấn khởi và tích cực tham gia thảo luận các văn kiện trong quá trình chuẩn bị đại hội và kỳ vọng tiếp tục có sự đổi mới, phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt sâu rộng bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Thông qua đại hội đảng bộ các cấp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân. Phải chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; cùng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương,

nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội. Gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy tinh tích cực, chủ động và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Để cao vai trò của tập thể cấp ủy đối với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Ngay từ khi chuẩn bị đại hội, phải chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí là một kênh quan trọng phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, cần đổi mới để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát huy trí tuệ tham gia và định hướng dư luận xã hội. Tập trung chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng lúc này, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác; phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

PV: Nhân dịp Xuân về Tết đến, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi gắm đến toàn Đảng, toàn quân, và cán bộ, nhân dân tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí đón năm mới 2020 - Xuân Canh Tý an lành, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

H.A.T (thực hiện)

(*) Tự do Tòa soạn đặt



thao biển Bạc Liêu trải dài hàng trăm héc-ta, gồm nhiều phân khúc quy hoạch theo chuẩn quốc tế do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó là 9 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận, sẽ tạo ra cú đột phá lớn làm thay đổi bản đồ du lịch Bạc Liêu trong tương lai.

Với những ưu thế riêng nội tại và hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, Bạc Liêu hiện là điểm đến hấp dẫn và đang đón dòng vốn từ các nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Tập đoàn FLC, CT Group, Central Group, Kosy, Hacom... thông qua các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Công ty Delta Offshore Enegry PTE Ltd. với Dự án Nhà máy điện LNG có tổng số vốn đầu tư 4 tỷ USD...

Trong tương lai (giai đoạn 2025 - 2030), Bạc Liêu mong muốn Trung ương đồng ý phát triển các dự án hạ tầng thiết yếu mang tính chất liên kết tiểu vùng BĐCM và vùng ĐBSCL. Đó là: Sân bay Bạc Liêu thông qua vốn đầu tư của một số tập đoàn kinh tế lớn

phục vụ cho tiểu vùng có bán kính 70km với khoảng 2,5 triệu người, lai được kết nối giao thông đường bộ qua 3 trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ Phụng Hiệp, Nam sông Hậu. Việc phát triển sân bay tại Bạc Liêu còn phục vụ cho thu hút đầu tư vào phát triển chế biến thủy sản, Logistics, điện khí, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), du lịch, kinh tế ven biển... cho toàn bộ tiểu vùng BĐCM. Thêm nữa là tuyến đường cao tốc Bạc Liêu - Rach Giá - Hà Tiên dài 225km đi qua 4 tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất kết nối giữa biển Đông với biển Tây, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, mong muốn Trung ương cho nghiên cứu định hướng phát triển tuyến đường sắt nối dài từ Cần Thơ đi qua tiểu vùng BĐCM (vì hiện nay chỉ có chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ). Tuyến đường này là rất cần thiết, một mặt giúp nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí Logistics...

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một mặt góp phần giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông - thủy - hải sản và hàng hóa của khu vực.

Một mùa Xuân mới lại về trên quê hương Bạc Liêu. Một dấu mốc mới của tuổi 23 kể từ ngày tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2020). Như một đời người, Bạc Liêu tuổi 23 tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống với nhiều ước mơ, hoài bão và khát vọng trong chặng đường mùa xuân rực rỡ tương lai phía trước. Năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, đầu Xuân mới này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 về "đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt nghiêm túc, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và các tài liệu, văn bản có liên quan theo quy định. Đến nay, cấp tỉnh và các cấp ủy cấp huyện đều đã xây dựng và hoàn thành dự thảo văn kiện; các cấp ủy đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ... để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo tích cực; đã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hiện trạng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; có kế hoạch điều

kinh tế - xã hội, bảo đảm tinh thần, phù hợp với tình hình của tỉnh nhà và cả nước. Đây cũng là cơ sở, tiền đề cho Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh nhà xây dựng Nghị quyết là "kim chỉ nam" cho hoạt động cả nhiệm kỳ, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân và cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, nhất là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người để phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước."

Chào Xuân 2020, Bạc Liêu đang ra sức vươn mình mạnh mẽ với nhiều khát vọng tăng tốc và phát triển. Xuân Canh Tý 2020 sẽ là bệ phóng cho Bạc Liêu bước vào tuổi 23. ■